

## แห่ดکمเปญพิเศษ รongรับปล่อยกู้ แบงก์เปิดศึกกระดมเงินฝาก

"เอสซีบี" เร่งตุนสภาพคล่อง หลังลีนเชื่อรายย่อย  
โตแรง

"แบงก์พาณิชย์" เปิดฉากกระดมเงินฝาก แห่ออก  
แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษคึกคัก "เอสซีบี" หวังนำเงินไป  
ปล่อยกู้รายย่อย หลังช่วงที่ผ่านมาลีนเชื่อครัวเรือน  
โตกระชูด ด้าน "กสิกร-เกียรตินาคิน" เผยแคมเปญใหม่  
เน้นรักษาลูกค้าเดิม ขณะศูนย์วิจัยฯ ประเมิน  
แบงก์เร่งตุนเงิน รongรับลีนเชื่อบ้าน-รถโตแรง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

## วอลุ่ม'ดีดับบลิว'พุ่ง 'เคจีไอ'เบียดขึ้นที่ 1

นักลงทุนแห่ลุย "ดีดับบลิว" หนุนวอลุ่มเทรด  
ช่วง4 เดือนแรกพุ่งกว่า 17.88% พร้อมดันสัดส่วนวอลุ่ม  
ต่อหลักทรัพย์ทั้งระบบทำนิวไฮแตะระดับ 10.11%  
ฟากบล.เคจีไอ ผงาดครองมาร์เก็ตแชร์อันดับ 1  
กว่า 45% แซงหน้าแชมป์เก่าอย่างบล.บัวหลวงร่วง  
อันดับ 2

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

## แรงงานมีเฮ ! อีซีซีต้องการ5หมื่นคน

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงาน  
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(สกพอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนางานเพื่อ  
รองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(อีอีซี) ว่าได้สอบถามผู้ประกอบการในพื้นที่อีอีซีและ  
นักลงทุนทั้งไทยและจากทั่วโลกที่สนใจลงทุนในอีอีซีต่อ  
ความต้องการแรงงาน พบว่า ในพื้นที่อีอีซีมีความ  
ต้องการแรงงานประมาณ 50,000 ตำแหน่ง โดยเฉพาะช่วง  
ครึ่งปีหลังที่จะมีการลงทุนจริง หลังจากโครงสร้างพื้นฐานได้  
ผู้ชนะการประมูลและเริ่มลงทุนแล้ว ประกอบกับบาง  
อุตสาหกรรมมีการขยายการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรม  
ยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเทคโนโลยี  
ขั้นสูง

ที่มา : ไทยรัฐ

## คอนโดมิเนียมปล้นตลาด แบกสต็อกหลังแฉ่น

นายวิศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ  
ธนาคารทหารไทย หรือทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ศูนย์วิเคราะห์  
เศรษฐกิจทีเอ็มบี คาดปีนี้ตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่  
กรุงเทพมหานคร จะมีสต็อกคอนโดมิเนียมสะสมเพิ่มขึ้นอีก  
25% จากเดิมประมาณ 10% หลังถูกกระทบจากมาตรการ  
ควบคุมเข้มสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (แอลทีวี) ของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.  
ที่ผ่านมา รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ซบเซา จนมีการ  
คาดการณ์ว่าจะปรับลดเป้าหมายการเติบโตจากต้นปี  
เช่นเดียวกับจีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนในตลาดคอนโดมิเนียมก็มี  
ปัญหาเศรษฐกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้อง  
ระบายนสต็อกบางพื้นที่ เน้นเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

ที่มา : ไทยรัฐ